



CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ
NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG
VÀ DU LỊCH

CHIBA



Đây là kế hoạch chương trình trải nghiệm các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Chiba, v.v...



Biểu diễn Nhạc trống Choshi Hane Taiko của Shimosa no Kuni

Người biểu diễn: 10 người lớn/6 trẻ em Thời gian biểu diễn: Khoảng 15 phút
Phí xem biểu diễn: 100.000 yên ~ (không bao gồm chi phí đi lại)

Vào ngày 15 tháng 6 âm lịch, thủy triều lên xuống mạnh nhất trong năm, Lễ hội Oshio được tổ chức tại đền Kawaguchi ở Choshi để tạ ơn sự phù hộ của biển cả. Khi đó, “Hane Taiko” sẽ dẫn đầu nghi thức rước kiệu Mikoshi. Đây là một loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống độc đáo, với hai người cùng vác một chiếc trống lên, vừa đánh vừa nhảy, vừa nhảy vừa xoay tròn, xoay tròn rồi lại đánh trống. Tại hội trường, bạn có thể thưởng thức những màn biểu diễn đầy mạnh mẽ và hùng tráng.



Điệu múa mặt nạ Bakamen Odori ở Funabashi

Người biểu diễn: 10 người lớn/5 trẻ em Thời gian biểu diễn: Khoảng 15 phút
Phí xem biểu diễn: 50.000 yên ~ (không bao gồm chi phí đi lại)

Điệu múa mặt nạ Bakamen Odori của Funabashi là một nghi lễ bắt nguồn từ thị trấn đánh cá Funabashi, với ý nghĩa là xua đuổi tà ma và cầu mong những chuyến đi biển thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Bakamen Odori dựa trên điệu nhảy Kasai của Tokyo và điệu nhảy Saginuma của Narashino. Lúc bắt đầu, những người biểu diễn sẽ đeo chiếc “mặt nạ hề” ngộ nghĩnh như “Hyottoko”, “Okame”, “Owarai”, “Ichimonji”, “Tamage”, v.v... và nhảy múa theo những điệu nhạc đệm khác nhau. “Bakamen Odori” là một loại hình nghệ thuật dân gian của Funabashi, kết hợp với những động tác hài hước để phù hợp với chiếc mặt nạ. Trong nửa sau của điệu nhảy, mọi người hãy thử đeo mặt nạ Okame và Hyottoko để nhảy múa thật vui vẻ cùng với người biểu diễn nhé.



Điệu nhạc Urayasu Hayashi

Người biểu diễn: 8 người lớn Thời gian biểu diễn: Khoảng 20 phút
Phí xem biểu diễn: 80.000 yên (không bao gồm chi phí đi lại)

Năm 1946, ngay sau chiến tranh, đoàn nhạc truyền thống Kasai Hayashi đến từ Kasai, quận Edogawa đã biểu diễn tại một lễ hội ở Urayasu. Năm người ngư dân bị thu hút bởi những giai điệu này đã được những người kế nhiệm ở khu vực Shishibone trong cùng quận chỉ dạy và truyền thụ lại. Các điệu múa như Sato Kagura và múa sư tử sẽ di chuyển quanh hội trường theo điệu nhạc, làm người tham gia trở nên phấn khích hơn.



Đội nhảy cổ vũ Chiba Lotte Marines “M☆Splash!!”

Người biểu diễn: 8 người lớn Thời gian biểu diễn: Khoảng 25 phút
Phí xem biểu diễn: Từ 330.000 yên (đã bao gồm chi phí đi lại)

M☆Splash!! là đội nhảy cổ vũ chính thức của Chiba Lotte Marines, mang đến những màn trình diễn sôi động để khuấy động không khí trên sân đấu bóng chày và chào đón du khách đến sân. Ngoài hoạt động cổ vũ, đội còn tổ chức các hoạt động giao lưu, sự kiện để tạo không khí vui tươi, giúp đội và tỉnh Chiba thêm phần sôi động. Tại hội trường, đội cổ vũ sẽ khiến người tham gia thêm hứng khởi bằng những màn trình diễn đặc sắc.



Dàn nhạc giao hưởng Chiba

Người biểu diễn: 4 người lớn Thời gian biểu diễn: Khoảng 25 phút
Phí xem biểu diễn: Từ 275.000 yên (đã bao gồm chi phí đi lại)

Dàn nhạc giao hưởng Chiba vẫn đang tiếp tục hoạt động âm nhạc với tư cách là dàn nhạc chuyên nghiệp duy nhất của tỉnh Chiba (được thành lập pháp nhân vào năm 1985). Dàn nhạc cũng tổ chức các buổi biểu diễn nhạc thính phòng như tứ tấu đàn dây, v.v... tại nhiều địa điểm khác nhau. Hãy cùng thưởng thức các buổi biểu diễn từ âm nhạc cổ điển quen thuộc đến âm nhạc đại chúng, nhạc phim và các tác phẩm nổi tiếng, v.v... có liên quan đến Nhật Bản và Chiba.